

ที่ GL 33/2561

วันที่ 18 มิถุนายน 2561

เรื่อง แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินของบริษัท กู๊ปีส จำกัด (มหาชน) ฉบับที่สำนักงาน ก.ล.ต. ส่ง
แก้ไขและชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม และการตรวจสอบพิเศษ (Special Audit)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ส่งให้บริษัทฯ
แก้ไขงบการเงินของบริษัทฯ โดยเร็ว และตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหนังสือลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 แจ้งขอให้บริษัทเร่ง
ดำเนินการนำส่งงบการเงินฉบับที่ สำนักงาน ก.ล.ต. ส่งแก้ไข

บริษัทฯ จึงชี้แจงความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ฉบับที่สำนักงาน ก.ล.ต. ส่งแก้ไขและชี้แจง
ข้อมูลเพิ่มเติมและการตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) ของบริษัทฯ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหนังสือ ดังนี้

1. ความคืบหน้าในการจัดทำและกรอบระยะเวลาที่จะจัดส่งงบการเงินฉบับแก้ไขพร้อมระบุวง ของงบการเงินที่ต้องแก้ไขด้วย

ที่ผ่านมาตั้งแต่บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในเรื่องการจัดทำงบการเงินฉบับแก้ไข บริษัทฯ ได้เร่ง
พิจารณาและตรวจสอบถึงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมาโดยตลอด โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มอบหมายคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบและตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ ที่ สำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งขอให้
บริษัทฯ แก้ไขงบการเงินของบริษัทฯ โดยเร็ว และปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทฯ อยู่ระหว่างการ
ทำงานร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาทางเลือก แนวทางแก้ไขต่างๆ รวมถึงการแก้ไขงบการเงินตามคำสั่งของ ก.ล.ต. โดยใน
การพิจารณานั้น บริษัทฯ ได้พิจารณาจากข้อมูล ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ที่ปรึกษากฎหมายทั้งในประเทศไทยและในประเทศ
สิงคโปร์ให้คำแนะนำ ในการนี้ หากผลการพิจารณาของบริษัทฯ เป็นประการใด บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบโดยเร็ว

2. ความคืบหน้าในการจัดทำและกรอบระยะเวลาที่จัดทำ การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) แล้ว เสร็จ

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจและความโปร่งใสในการพิจารณาตรวจสอบเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ได้จัดให้
บริษัท มาซาร์ส จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานตรวจสอบบัญชีในประเทศสิงคโปร์ เข้ามาดำเนินการตรวจสอบพิเศษ (Special
Audit) ตั้งแต่วันที่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ โดยบริษัทฯ ได้มอบเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้กับบริษัท มาซาร์ส จำกัด แล้ว ทั้งนี้
บริษัทฯ ได้มอบเอกสารชุดสุดท้ายไปเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างรอ บริษัท มาซาร์ส จำกัด
ดำเนินการตรวจสอบพิเศษซึ่งยังไม่สามารถแจ้งได้ว่าการตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) จะแล้วเสร็จเมื่อใด เนื่องจาก เป็น
การดำเนินการของ บริษัท มาซาร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทตรวจสอบอิสระ แต่อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีการประสานงานและ
ดำเนินการติดตามอย่างใกล้ชิด และคาดว่าจะได้รับรายงานการตรวจสอบพิเศษโดยเร็ว โดยหากบริษัทฯ ได้รับผลการ

ตรวจสอบเมื่อใด บริษัทฯ จะสรุปผลการตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) และผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดทำงานการเงินของบริษัทฯ ฉบับที่สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งแก้ไขและชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม และการตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) ประการใด บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทัตชัยะ โคโนชิตะ)

ประธานกรรมการ